



ฉบับที่ 7/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวจากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 รวมทั้งปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศรุนแรงกว่าปีก่อน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่หดตัวสูง นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องและปัจจัยทางด้านรายได้ทั้งในภาคเกษตรที่ลดลงตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงตามวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศในหลายหมวดสินค้า สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ล่าช้า

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วทรงตัวในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาเชื้อเพลิงปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาอาหารสดปรับสูงขึ้น ทางด้านการเงิน หนี้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หนี้เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวสูงจากไตรมาสก่อน ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศที่รุนแรงและมาเร็วกว่าปีก่อน โดยเห็นผลกระทบชัดเจนในเดือนสุดท้ายของไตรมาส สะท้อนได้จากจำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบินโดยเฉพาะจากจีน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักที่ลดลงมาก

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการที่ลดลง ทั้งในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน นอกจากนี้ การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง ตามปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลง ทั้งในด้านรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันยังขยายตัวตามการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายไตรมาส

รายได้เกษตรกร หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามปริมาณผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะ อ้อยโรงงานและข้าวนาปรัง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวจากผลผลิตที่ลดลง ราคาสุกรและไก่เนื้อขยายตัวจากความต้องกรส่งออก รวมทั้งราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องกรภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงมากจากภาวะภัยแล้งได้

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวสูงจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตในหมวดอาหารและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ โดยการผลิตหมวดอาหารลดลง ตามการผลิตของโรงงานน้ำตาลและโรงสีข้าวเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบเสียหายจากภัยแล้ง ส่วนการผลิตกลุ่มแปรรูปผลไม้ชะลอตามคำสั่งซื้อและบางส่วนได้รับผลกระทบจากด้านการขนส่งที่เข้มงวดของทางการเงินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งนานขึ้น อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคม 2563 สถานการณ์ดังกล่าวค่อยๆปรับตัวดีขึ้น สำหรับหมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัว ตามการผลิตชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศในเอเชีย

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หดตัวตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์และการนำเข้าสินค้าทุน และการลงทุนก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ลดลงจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 โดยรายจ่ายประจำหดตัวสูงในหมวดค่าใช้สอยและค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขยายตัว เนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงปลายไตรมาส ทางด้านรายจ่ายลงทุนหดตัวจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบบาทปรับลดลงจากไตรมาสก่อน ตามหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มือถือที่ส่งไปเมียนมาร์เป็นสำคัญ ด้านการนำเข้าขยายตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว ผลไม้จากจีน และสินค้าเกษตรจากเมียนมาร์

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาอาหารสดปรับเพิ่มสูงขึ้น ด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยการจ้างงานในภาคเกษตรลดลง

ภาคการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชะลอลง ขณะที่เงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเงินฝากประจำ จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากเดือนก่อน จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: Saranyaib@bot.or.th